

เจ้าพระยา-ท่าจีนล้น 3จว.ผวา

น้ำทะลักเอ่อท่วมขัง

ชาวกบินทร์เดือดปิดถนน บิบเปิดประตูระบายรอบ2

มือบ “กบินทร์” ไม่จบฮือปิดถนนอีกรอบ จีเปิดประตูน้ำให้หมด 3 แห่ง ด้าน ปภ.เผย 24 จังหวัด อ่วม ท่วม 3 จังหวัดภาคกลาง ชี้เจ้าพระยา- ◆ อ่านต่อหน้า 14

ปิดถนน □ **ต่อจากหน้า 1**
ท่าจีนล้นตลิ่ง ขณะที่ “เมืองสองแคว” ถนนคอนกรีตริมแม่น้ำม่นถล่ม ใช้การไม่ได้ต้องปิดถาวร ชาวบ้านหวาดเสียว ไร้แจ้งหน่วยงานเร่งซ่อมแซม ด้านศรีสะเกษ อ่วมไม่เลิก น้ำแม่มูลเพิ่มสูงหลังน้ำชีหนุน หากฝนไม่ตกถึงมีสิทธิลดระดับ ปภ.เผย “นายกฯปู” พร้อมเดินสายตรวจน้ำท่วม 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายฉัตรชัย พรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. ถึงปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัย รวม 29 จังหวัด 191 อำเภอ 1,078 ตำบล 7,962 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 628,766 คน ครัวเรือน 2,108,977 คน บ้านเรือนเสียหาย 6,900 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย



▲ **จมน้ำ**...ชาวบ้าน หมู่ 7 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ต้องเดินฝ่าสายน้ำออกจากบ้านด้วยความยากลำบาก ขณะเดียวกันในหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมเช่นกัน

หาย 1,146,237 ไร่ ถนน 2,310 สาย สะพาน 145 แห่ง ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี นีรัรัมย์ นครราชสีมา อ่างางเจริญ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ยโสธร และมุกดาหาร ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ พิชญโลก พิจิตร

กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ อุทัยธานี ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และฉะเชิงเทรา ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ขณะนี้สถานการณ์ คลื่นคลายแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา และกาฬสินธุ์

อย่างไรก็ตามยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย เกิดขึ้นอยู่ 24 จังหวัด แยกเป็น น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมซัง 21 จังหวัด 170 อำเภอ และแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนล้นตลิ่ง 3 จังหวัด 15 อำเภอ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสุพรรณบุรี แนวโน้มสถานการณ์ใน ภาพรวมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมีปริมาณฝนลดลง ส่งผลให้หลายจังหวัดสถานการณ์อุทกภัยเริ่ม คลี่คลายในขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังชุมชนที่อยู่ใน พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำพื้นที่ลุ่มการเกษตร และ พื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนซึ่งอาจได้รับผลกระทบ จากการระบายน้ำและปล่อยน้ำออกจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ

นายฉัตรชัย ยังระบุด้วยว่า ในวันที่ 28 ก.ย. นี้ เวลา 08.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำที่บริเวณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยจะมีการปล่อยเรือขนาดใหญ่จำนวน 360 ลำไปยัง พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และในวันที่ 29 ก.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อไปตรวจสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน จ.ปราจีนบุรี และ จ.ศรีสะเกษ

สำหรับสถานการณ์น้ำในหลายจังหวัด ของประเทศเริ่มที่ จ.พิษณุโลก โดยผู้สื่อข่าว รายงานว่า ถนนคอนกรีตริมแม่น้ำน่านบริเวณ บ้านวังยาว หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง ที่ดินริมตลิ่งฐานของถนนได้ทรุดตัวเป็นโพรงกว้าง เนื่องจากถูกแม่น้ำกัดเซาะ ขณะนี้แนวถนน คอนกรีตได้พังลงไปแล้ว ระยะทางยาวประมาณ 20 เมตร หลังจากช่วงวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาทางช่วยเหลือ เนื่องจาก ตลิ่งพื้นถนนได้ทรุดตัวเป็นโพรงใหญ่ เหลือแค่ ถนนคอนกรีตที่พุงตัวไว้เท่านั้น และต้องปิด การสัญจรบริเวณดังกล่าวอย่างถาวร สร้างความ เดือดร้อนให้กับชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่ต้อง

ใช้เส้นทางอื่น ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่ายังมีตลิ่ง แม่น้ำน่านพังยาวอีกกว่า 500 เมตร ในพื้นที่ จึงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ขณะที่ จ.ศรีสะเกษ นายสุขสันต์ บุญโทแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ขณะนี้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว จำนวน 21 อำเภอ จาก 22 อำเภอ โดยปริมาณน้ำจากลำห้วยสำราญ ที่ไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษลงแม่น้ำ มูลินขณะนั้นเริ่มทรงตัวและไหลช้าลง ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำมูลมีปริมาณสูงขึ้น ประกอบ กับมีน้ำชีหนุน จะส่งผลทำให้ระดับน้ำในลำห้วย สำราญและลำห้วยสาขาในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จะ ค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ และคาดการณ์ว่าหาก ไม่มีพายุฝนตกหนักในระยะนี้ ระดับน้ำจะลดลง อยู่ในระดับตลิ่งในวันที่ 29-30 ก.ย. นี้

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วม ที่ จ.ปราจีนบุรี พื้นที่ทุกอำเภอถูกน้ำท่วมทั้งหมด โดยเฉพาะ พื้นที่เทศบาล ต.กบินทร์บุรีปริมาณน้ำสูง 1.44 เมตร อ.ศรีมหาโพธิสูงกว่าตลิ่ง 80 ซม. ถนนทุก สายยังถูกน้ำท่วมสูงการสัญจรไปมาเคลื่อนตัวช้า อ.เมืองสูงกว่าตลิ่ง 25 ซม. ประชาชนบางส่วน เร่งก่อกระสอบทรายทำคันกันน้ำ โดยเฉพาะที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ทางจังหวัด เร่งทำการสร้างคันกันน้ำโดยเร็วเพื่อเตรียมรับมือ กับปริมาณน้ำที่จะไหลจาก อ.กบินทร์บุรี อ.ศรี มหาโพธิ และเข้าสู่พื้นที่ อ.เมือง ส่วน อ.บ้านสร้าง น้ำสูงกว่าตลิ่ง 44 ซม. นอกจากนี้ถนน ทางเข้าในเขตเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี ถูก น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ต้องใช้ รถขนาดใหญ่และเพื่อในการเดินทางเข้าออก เท่านั้น ส่วน อ.ศรีมหาโพธิ ที่รับปริมาณน้ำจาก อ.กบินทร์บุรี ถนนทางเข้าถูกน้ำท่วมทุกเส้นทาง ทำให้พนักงานจากโรงงานต่าง ๆ ไม่สามารถเดินทาง ไปทำงานได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ได้มีประชาชนในเขต เทศบาลตำบลกบินทร์บุรีที่ถูกน้ำท่วมร้านค้า ออกมารวมตัวกันตั้งเต็นท์ ขวางถนนสายสุวรรณ ศร รวมทั้งนำปูนเกาะกลางถนน ลากมปิดถนน ทั้ง 6 ช่องจราจรทั้งขาขึ้นและลง ที่หน้าทางเข้า ตลาดเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี ทำให้ประชาชน ไม่สามารถผ่านเส้นทางไปยังภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ สาเหตุก็เพื่อ เรียกร้องให้ทางราชการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่อย่างจริงจัง เนื่องจากทนต่อสภาพน้ำท่วม จังสูงไม่ไหว โดยกลุ่มตัวแทนชาวบ้านให้ภาค ราชการเข้ามารับเรื่องและแก้ไขปัญหา โดยชาว

บ้านได้เรียกร้องความต้องการจำนวน 3 ข้อ คือ เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 ประตู และเปิดสูงสุด เท่าที่ประตูน้ำจะเปิดได้ ผู้ประท้วงจะจัดตั้ง ตัวแทนไปตรวจสอบประตูระบายน้ำ ประตูละ 2 คน ว่าการเปิดประตูน้ำจริงหรือไม่ และเวลา มี การระบายน้ำจาก จ.สระแก้ว มายัง อ.กบินทร์บุรี ให้ทางราชการแจ้งเตือนให้ชาวบ้านรู้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับสถานการณ์

ต่อมา นายรุ่งชัย ไบกว้าง นอก. กบินทร์บุรี ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจิตรา พรหมชูติมา ผวจ.ปราจีนบุรี เป็นตัวแทนเข้า เเจรจากับกลุ่มตัวแทนของชาวบ้าน พร้อมชี้แจง ถึงสาเหตุที่มีน้ำท่วมมากขึ้นในจังหวัดว่า เป็น เพราะมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำใน เขต จ.สระแก้ว และปราจีนบุรี จนน้ำป่าไหล ลงสู่พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี อีกครั้ง ส่วนประตูน้ำ ที่ชาวบ้านเข้าใจว่าไม่ได้มีการเปิดนั้น ทางได้มี การสั่งประตูน้ำไปแล้ว 3 แห่ง และมีการเปิด ประตูน้ำให้สูงจาก 30 เป็น 60 ซม. หากกลุ่ม ผู้ประท้วงยังไม่ไว้วางใจ ให้ส่งตัวแทนไปตรวจ สอบ ทำให้กลุ่มตัวแทนพอใจไปชี้แจงกับชาว บ้านที่ตั้งเต็นท์ขวางทางจราจร แต่กลุ่มชาวบ้าน กลับไม่พอใจทางราชการอีก สุดท้ายทางราชการ ได้ทำการเปิดประตูน้ำเพิ่มขึ้น ที่ประตูน้ำเพชร เอม เดิม 60 ซม. เป็น 1 เมตร ประตูน้ำคลองท่าแหจาก 60 ซม.เป็น 80 ซม. ประตูน้ำคลองหาด ยาง จาก 60 ซม. เป็น 150 ซม. อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวแทนผู้ประท้วงกลับเรียกร้องมากขึ้นอีก โดยให้ยกประตูน้ำขึ้นทั้งหมด ทำให้การเจรจา ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะที่มอบไป ปิดถนนทั้ง 2 ด้าน ได้มีประชาชนจากจังหวัด ต่าง ๆ นำของมาบริจาคให้กับผู้ประสบภัยใน อ.กบินทร์บุรี ขอให้กลุ่มผู้ประท้วงเปิดช่อง ทางให้รถของบริจาคให้กับชาวบ้าน ปรากฏ ว่ากลุ่มผู้ประท้วงไม่ยอม สร้างความไม่พอใจ ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบกับชาว บ้านในพื้นที่บางรายก็ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ ประท้วง ทำให้ทางกลุ่มผู้ประท้วงวางมาตรการ เพื่อกดดันเพิ่มขึ้น ด้วยการปิดถนนที่บริเวณสี่ แยกสามทหาร เพื่อให้การจราจรเป็นอัมพาต ทั้งหมด ซึ่งในการปิดถนนครั้งนี้ไม่มีทาง เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนิน คดีกับกลุ่มผู้ประท้วงที่ทำผิดกฎหมายแต่ อย่างใด

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.บาง บาล จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำเจ้าพระยาได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 10 เซนติเมตร ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.วัดยม

อ.บางบาล ต้องจนของจิ้นที่สูงที่สุด เนื่องจาก
หวั่นเกรงน้ำท่วมสูงซังร้อยปี 2554 โดยชาวบ้าน
วัดระดับจากพื้นดินต่ำสุดบางแห่งถึงผิวน้ำได้ 3
เมตรแล้ว ทำให้การสัญจรไป-มาลำบาก ต้องใช้
เรือพายร่วมกัน ในส่วนของพื้นที่ อ.ผักไห่ ชาว
บ้านพร้อมพระภิกษุวัดทำดินแดง ในพื้นที่หมู่ที่ 3
ได้ร่วมช่วยกันล้างทำความสะอาดคราบสกปรก
ตามกำแพงโบสถ์และอุโบสถภายในวัด หลัง
จากถูกน้ำท่วมซังนานกว่า 2 สัปดาห์

ที่ จ.ปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้
มีตัวแทนชาวบ้านจาก 10 ตำบล อ.องครักษ์
จ.นครนายก กว่า 200 คน รวมตัวประท้วง
บริเวณฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการ
รังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ 11 (คลอง 13)
ต.พีชอุดม อ.ลำลูกกา เพื่อเรียกร้องขอให้
หยุดเดินเครื่องสูบน้ำในคลองหกวา เขต
อ.ลำลูกกา ระบายออก จ.นครนายกชั่วคราว
เพราะชาวบ้านฝั่งองครักษ์ได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก เพราะน้ำเอ่อเข้าท่วมนาข้าว และ
พืชเกษตร ของชาวบ้าน 10 ตำบล โดยยืนยัน
จะให้ระบายน้ำออกทะเล แต่ขอให้หยุดเดิน
เครื่อง 15 วัน และเร่งดำเนินการกำจัดผักตบ
ชวา และหญ้า ในคลองตั้งแต่คลอง 13-17 เพื่อ
จัดการเส้นทางระบายน้ำ นอกจากนี้ยังขอ
ให้แปลงนาข้าวได้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวก่อน ทั้งนี้
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้เจรจากับชาวบ้านจนได้ข้อยุติ
แล้วว่า จะหยุดเดินเครื่องสูบน้ำตามที่ร้องขอ
เป็นการชั่วคราวแต่จะขอระบายน้ำบ้างหาก
เกิดกรณีฝนตกหนักในพื้นที่แล้วมีปริมาณน้ำ
มาก เนื่องจากทางฝั่งรังสิตก็ต้องการระบายน้ำ
ออกไม่ให้ท่วมเช่นกัน ภายหลังชาวบ้านพอใจ
จึงแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา.